

บทคัดย่อ

วิชา บช. 851 วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง	: การศึกษาสภาพของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และหนี้สินของเกษตรกร ในเขตอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ	: นางสาวจิตรานันท์ จันทร์คำป็น
อาจารย์ที่ปรึกษา	: คร.พิสิษฐ์ ธารพิพัฒน์
หลักสูตร	: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน	: มิถุนายน 2550
จำนวนหน้า	: 67 หน้า

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพของรายได้ ค่าใช้จ่าย การออม และหนี้สินของเกษตรกรในเขต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่” เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งที่มาของรายได้ของเกษตรกรในเขต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อศึกษารูปแบบค่าใช้จ่ายของเกษตรกรในเขต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อศึกษารูปแบบการออม และประเภทหนี้สินของเกษตรกรในเขต อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการสุ่มตัวอย่างจำนวน 357 ตัวอย่าง โดยทำการสุ่มตัวอย่างแบบอาศัยความน่าจะเป็น (Probability Sampling) ด้วยเทคนิคการสุ่มแบบอย่างง่าย (Random Sampling) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้นำโปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์มาทำการประมวลผลและวิเคราะห์ผลเพื่อหาการแจกแจงความถี่ (Frequency) และอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) การศึกษาครั้งนี้ได้เริ่มทำการศึกษาดังแต่เดือนพฤศจิกายน 2549 ถึงเดือนเมษายน 2550

ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 46 – 55 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา มีจำนวนสมาชิกในครัวเรือน 3 – 4 คน

ผลการศึกษาด้านรายได้ ค่าใช้จ่ายพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายในครัวเรือน มีรายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อปี 20,000 – 40,000 บาท โดยมีแหล่งที่มา

ของรายได้ ส่วนใหญ่มีรายได้จากการทำสวน มีค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภค ส่วนใหญ่เพื่ออาหารมากที่สุด รองลงมาเพื่อค่าน้ำ ค่าไฟ

ในส่วนของการออม พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นสมาชิกของกลุ่ม / กองทุน และมีการออมเงิน มีรูปแบบการออม ส่วนใหญ่ออมโดยลงทุนในกองทุนหมู่บ้าน มีวัตถุประสงค์ในการออมเพื่อเก็บไว้ใช้ในยามเจ็บป่วยหรือชรา รองลงมาเพื่อเป็นเงินทุนประกอบอาชีพ และมีวิธีการออมแบบรายเดือนทุก ๆ เดือน และเหตุผลที่ไม่มีมีการออม ส่วนใหญ่เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายสูง รองลงมาคือมีรายได้น้อย

ผลการศึกษาด้านหนี้สินพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีหนี้สิน ที่เกิดจากการลงทุนในอาชีพ รองลงมาคือการเช่าซื้อยานพาหนะ ส่วนใหญ่เจ้าหน้าที่ต้องชำระหนี้คือกองทุนหมู่บ้าน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ ส่วนใหญ่ชำระหนี้ผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรฯ และชำระหนี้ตามกำหนดชำระ มีวิธีการในการกู้ยืมหนี้สิน คือเป็นสมาชิก และมีเหตุผลที่ไม่มีหนี้สิน ส่วนใหญ่เนื่องจากรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย รองลงมาคือเคยมีหนี้สินแต่ชำระหมดแล้ว

สำหรับข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ คือทางรัฐบาล ควรส่งเสริมในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรรู้จักความพอเพียงหมายถึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน ต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน